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PWYLLGOR CRAFFU PERFFORMIAD AC ADNODDAU CORFFORAETHOL 
 
Cofnodion cyfarfod Hybrid a gynhaliwyd ar 13 Rhagfyr, 2023. 
 
Mae’r Agenda ar gael yma. 
 
Mae recordiad y cyfarfod ar gael yma.   
 
 
Yn Bresennol:); Y Cynghorydd E. Goodjohn (Is-Gadeirydd yn y Gadair); 
Cynghorwyr G.D.D. Carroll, P. Drake, S.J. Haines, S.M. Hanks, Dr. I.J. Johnson, 
B. Loveluck-Edwards ac N.J. Wood.  
 
Hefyd yn bresennol: Cynghorwyr A. Asbrey, L. Burnett (Arweinydd Gweithredol ac 
Aelod Cabinet Berfformiad ac Adnoddau), G. John (Aelod Cabinet dros Hamdden, 
Chwaraeon a Lles) ac E. Williams (Aelod Cabinet dros Gofal Cymdeithasol ac 
Iechyd). 
 
 
647 CYHOEDDIAD - 
 
Cyn i fusnes y Pwyllgor ddechrau, darllenodd yr Is-Gadeirydd, yn y Gadair, y 
datganiad a ganlyn: “A gaf i atgoffa pawb oedd yn bresennol y bydd y cyfarfod yn 
cael ei ffrydio’n fyw yn ogystal â’i recordio ar y rhyngrwyd a bod y recordiad hwn 
wedi’i archifo ar gyfer gwylio yn y dyfodol”. 
 
 
648 YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB –   
 
Derbyniwyd y rhain gan Y Cynghorydd J. Protheroe (Cadeirydd); Gynghorwyr 
C.P. Franks a H.C. Hamilton.   
 
 
649 COFNODION – 
 
ARGYMHELLWYD – CYMERADWYO cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 
15 Tachwedd, 2023 fel cofnod cywir. 
 
 
650 DATGANIADAU BUDDIANT –  
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau buddiant. 
 
 
651 ADRODDIAD ABSENOLDEB SALWCH CH2 2023/2024 (CYF) –  
 
Gwnaeth Pennaeth Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol gyflwyno’r cyfeiriad o 
gyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar 16 Tachwedd 2023, a'i ddiben oedd rhoi'r 
wybodaeth ddiweddaraf i'r Aelodau am absenoldeb salwch o 1 Ebrill i 30 Medi 
2023.   

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/Council-Structure/minutes,_agendas_and_reports/agendas/Scrutiny-CPR/2023/23-12-13.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=FPqQHoNRNFo&list=PLzt4i14pgqIGENigUgo7dilMEkFdzLONT&index=1&t=3944s
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Rhoddwyd gwybod i'r Pwyllgor fod y ffigurau absenoldeb wedi gwella o'u cymharu 
â'r un cyfnod y llynedd, ond roedd yn bwysig nodi o hyd bod yr holl 
Gyfarwyddiaethau yn dal i dracio neu'n tueddu tuag at gyflawni uwchlaw eu targed 
a rhagwelwyd y byddai’n uwch na'r targed ar ddiwedd 2024.  Rhoddwyd 
dadansoddiad i'r Pwyllgor o'r meysydd allweddol neu'r rhesymau dros 
absenoldeb, a'r rhesymau mwyaf amlwg dros absenoldeb oedd rhesymau feirysol 
a straen (nad yw'n gysylltiedig â gwaith).   
 
Eglurodd Pennaeth Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol wrth Aelodau'r 
Pwyllgor y bu rhesymau eraill dros lefelau uchel o absenoldeb neu salwch o ran 
llawdriniaethau ar gyfer problemau cyhyrysgerbydol neu broblemau tebyg a oedd 
yn rhannol oherwydd y cynnydd mewn llawdriniaethau ysbyty yr oedd staff bellach 
yn gallu cael mynediad atynt oherwydd ailddechrau gwasanaethau ar ôl COVID 
nad oeddent wedi gallu cael mynediad iddynt yn ystod cyfnod y pandemig.   
 
Cyfeiriwyd yr Aelodau hefyd at yr hyrwyddiad iechyd cadarnhaol a rhagweithiol a’r 
dulliau eraill o helpu i gynnal neu gynyddu presenoldeb yn ogystal â rheoli 
absenoldeb a phresenoldeb, gan gynnwys defnyddio’r Rhaglen Cymorth 
Cyflogeion (RhCC) gyda darparwr newydd bellach wedi’i ffeindio i helpu i gyflawni 
hyn.  Mae meysydd eraill y cyfeiriwyd atynt yn cynnwys y gwaith o ddarparu 
brechiadau ffliw am ddim i staff, defnyddio trawsnewid digidol a'r system archebu 
Iechyd Galwedigaethol newydd a fyddai'n helpu i symleiddio'r gwaith gweinyddol a 
thrwy hynny ryddhau meddygon a nyrsys yn yr Uned Iechyd Galwedigaethol ar 
gyfer apwyntiadau, ac ati, diweddaru Gweithdrefnau Rheoli Straen y Cyngor, y 
pecyn lles estynedig a gyflwynwyd i'r holl gyflogeion, a'r ddarpariaeth gan yr Adran 
Iechyd Galwedigaethol o ran lles / sgrinio iechyd i bob cyflogai yn y dyfodol agos.   
 
Roedd adroddiad llawn yn cynnwys dadansoddiad o lefelau salwch fesul aelod o 
staff cyfwerth ag amser llawn ar draws yr holl Gyfarwyddiaethau a gwasanaethau 
yn parhau i gael ei adolygu gan Dîm Arweinyddiaeth Strategol y Cyngor bob 
chwarter gydag unrhyw gamau gofynnol yn cael eu cymryd. 
 
Yn dilyn cyflwyno'r cyfeiriad a’r adroddiad atodedig, gofynnodd y Cynghorydd 
Loveluck-Edwards a oedd yr Undebau Llafur wedi croesawu'r adolygiad a oedd yn 
cael ei gynnal ynghylch rheoli presenoldeb a pherfformiad a dywedodd ei bod yn 
dda gweld bod ymgysylltu o'r fath wedi digwydd.  Roedd hefyd yn braf gweld y 
camau a oedd yn cael eu cymryd o ran iechyd a lles ehangach staff y Cyngor a’i 
bod yn ymddangos bod y Cyngor yn gwneud mwy na’r hyn a ddisgwylir yn 
rhesymol gan unrhyw gyflogwr i helpu i liniaru'r materion hyn.  Mewn ymateb, 
dywedodd Pennaeth Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol fod y Cyngor yn 
cydweithio ag Undebau Llafur yn ogystal â gweithio gyda grwpiau corfforaethol 
ynghylch rheoli salwch ac absenoldeb yn ogystal â chefnogi cyflogeion yn ystod 
achosion o'r fath fel trwy ddychweliad graddol.  Eglurwyd hefyd bod y Cyngor yn 
ymgysylltu â rhwydweithiau amrywiaeth yn ogystal yn rhan o'r broses hon.  Yn 
dilyn hynny, gofynnodd y Cynghorydd a oedd unrhyw fesurau ar waith i ddiystyru 
unrhyw absenoldebau sy'n gysylltiedig ag anabledd ac a oedd y sbardunau 
perthnasol o amgylch hyn wedi’u rhoi ar waith neu a fyddent yn cael eu rhoi ar 
waith.  Eglurwyd bod unrhyw sbardunau o'r fath yn seiliedig ar Ffactor Bradford, a 
oedd yn darparu cysondeb o ran sut y rheolid absenoldeb ond yn y pen draw 
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roedd y Cyngor bob amser yn ystyried y person ar ddiwedd y polisi a'r weithdrefn 
a phe bai’n anabledd cydnabyddedig byddai'r aelod staff perthnasol yn cael 
cefnogaeth gan y Tîm Iechyd Galwedigaethol a fyddai'n ceisio diystyru neu 
adolygu unrhyw gamau’n gysylltiedig ag absenoldeb anabledd.   
 
Gwnaeth y Pwyllgor Craffu, ar ôl ystyried y cyfeiriad, yr adroddiad atodedig a phob 
mater a phob goblygiad ynddynt, 
 
ARGYMHELLWYD – Y DYLID nodi cyfeiriad y Cabinet a'r adroddiad atodol 
ynghylch Absenoldeb Salwch Ch2 ar gyfer 2023/2024. 
 
Rheswm dros yr argymhelliad 
 
Gan ystyried cynnwys cyfeirnod y Cabinet a'r adroddiad ar Absenoldeb Salwch 
Ch2 ar gyfer 2023/2024. 
 
 
652 ADRODDIAD CRYNO AR DDIOGELU CORFFORAETHOL (CYF) –  
 
Gwnaeth Pennaeth y Gwasanaethau Adeiladau a Thai gyflwyno’r cyfeiriad o 
gyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar 16 Tachwedd 2023, a’i ddiben oedd rhoi 
crynodeb o'r gweithgarwch a wnaed mewn perthynas â threfniadau corfforaethol 
ar gyfer diogelu ar draws y Cyngor a rhoi sicrwydd ynghylch gweithgarwch diogelu 
sy'n digwydd ar draws Bro Morgannwg hefyd. 
 
Rhoddodd yr adroddiad adolygiad cyfansawdd o weithgarwch yr oedd y Cyngor yn 
ymgymryd ag ef ar draws pob maes diogelu trwy waith y Grŵp Diogelu 
Corfforaethol (GDC), a sefydlodd ddangosfyrddau allweddol yn ddiweddar er 
mwyn adolygu'r gweithgarwch strategol ar draws y Cyngor.  Rhoddwyd gwybod i'r 
Pwyllgor am nifer y meysydd sy'n berthnasol i gylch gwaith y Pwyllgor fel recriwtio 
mwy diogel ac o ran hyfforddiant.  Rhoddodd y GDC sicrwydd bod y meysydd hyn 
yn cael eu hadolygu a'u monitro'n rheolaidd er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth lawn 
o ran polisi recriwtio mwy diogel a chwblhau hyfforddiant ymwybyddiaeth o 
ddiogelu gorfodol a mathau eraill o hyfforddiant cysylltiedig yn y drefn honno.  
Parhaodd cyfraddau cydymffurfiaeth yn uchel a thrwy ddefnyddio dangosfyrddau 
byddai hyn yn cael ei gynnal trwy reolwyr llinell staff y Cyngor.  At hynny, roedd 
hyfforddiant diogelu hefyd yn cael ei gynnig i lywodraethwyr ysgolion.   
 
Yn dilyn cyflwyno'r cyfeiriad a’r adroddiad atodedig, gofynnodd y Cynghorydd 
Carroll am y cyfraddau cydymffurfiaeth ac a oedd ffigurau neu ganrannau trosolwg 
y gellid eu cyflwyno ar y rhain yn ogystal ag anghysonderau posibl yn y system ac 
enghreifftiau o'r rhain.  Eglurodd Pennaeth Adnoddau Dynol a Datblygu 
Sefydliadol y byddai ystadegau ar gyfraddau cydymffurfiaeth yn cael eu rhoi i'r 
Pwyllgor maes o law, ond o ran cyfraddau cydymffurfiaeth mewn perthynas â 
meysydd fel recriwtio diogel, roedd hyn ar hyn o bryd ar 100% ac nad oedd 
unrhyw anghysondebau wedi'u nodi ar hyn o bryd.  Fodd bynnag, roedd bwlch o 
hyd o ran hyfforddiant yn seiliedig ar gydymffurfiaeth a oedd yn cael ei ystyried er 
mwyn cau dros y chwarter nesaf.   
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Gwnaeth y Pwyllgor Craffu, ar ôl ystyried y cyfeiriad, yr adroddiad atodedig a phob 
mater a phob goblygiad ynddynt, 
 
ARGYMHELLWYD – Y DYLID nodi'r cyfeiriad a'r adroddiad Cabinet atodedig ar y 
gweithgaredd a wnaed mewn perthynas â threfniadau Corfforaethol ar gyfer 
Diogelu ar draws y Cyngor. 
 
Rheswm dros yr argymhelliad 
 
Gan ystyried cynnwys y cyfeiriad a'r adroddiad i roi sicrwydd ynghylch 
gweithgarwch diogelu sy'n digwydd ar draws y Cyngor yn ogystal â sicrhau bod 
lefel eang o oruchwyliaeth gan Aelodau. 
 
 
653 MONITRO REFENIW CHWARTER 2 2023/24 (CAC) – 
 
Cyflwynodd Pennaeth Cyllid/y Swyddog Adran 151 yr adroddiad, a'i ddiben oedd 
rhoi gwybod i’r Pwyllgor am sefyllfa Monitro Refeniw Chwarter 2 ar gyfer 2023/24, 
fel a ganlyn:   
 
• Parhaodd y sefyllfa refeniw ar gyfer 2023/24 i adlewyrchu pwysau 

chwyddiant a galw heriol (fel y digwyddodd yn Chwarter 1), gyda galw 
cynyddol mewn perthynas â Gofal Cymdeithasol Plant ac Oedolion a 
chynnydd sylweddol yng nghost lleoliadau a phecynnau gofal.  Parhaodd 
cymorth i Anghenion Dysgu Ychwanegol yn faes o bwysau sylweddol o 
fewn Dysgu a Sgiliau.   Byddai gorwariant yn y meysydd hyn yn cael ei 
ariannu yn flynyddol gan Gronfeydd Wrth Gefn. Roedd y Cyngor hefyd yn 
profi pwysau chwyddiant parhaus mewn perthynas â Thrafnidiaeth Ysgol a 
gorwariant yn yr adran Cynnal a Chadw Priffyrdd.   

• Rhoddwyd gwybod i'r Pwyllgor fod y gyllideb ar gyfer Adnoddau 
Corfforaethol mewn cyflwr da ar y cyfan, gyda'r cynnig cyllideb diwygiedig 
wedi'i osod ar £17.081m ar ôl trosglwyddiad ar gyfer Ad-daliadau 
Corfforaethol o £12.701m. 

• Roedd y Cyngor wedi nodi nifer o gamau i'w cymryd yn ystod y flwyddyn i 
helpu i liniaru'r gorwariant yn dod i'r amlwg, roedd hyn yn cynnwys 
rheolaethau llymach ar wariant a recriwtio, diogelu yn ogystal ag adolygiad 
o'r Rhaglen Gyfalaf.  Roedd y Gyfarwyddiaeth Adnoddau Corfforaethol wedi 
nodi tanwariant posibl ac felly amrywiant ffafriol o £300k i'w wrthbwyso yn 
erbyn gorwariant yn dod i'r amlwg ac roedd tanwariant a ragwelwyd o £1m 
yn erbyn incwm y Dreth Gyngor oherwydd y casgliad a ragwelwyd o ôl-
ddyledion, eiddo newydd, newidiadau mewn lwfansau a phremiymau ar 
gartrefi gwag.   Yn ogystal, roedd y sefyllfa o ran ôl-ddyledion wedi gwella 
ers y Pandemig. 

• Parhaodd y Cyngor hefyd i wneud y mwyaf o fenthyca mewnol, a thrwy 
hynny leihau costau benthyca allanol i'r Cyngor gyda rhagamcanion 
presennol y byddai gan y Cyngor warged yn erbyn y gyllideb hon yn 
2023/24 o bron i £1.4m.  

• Roedd y pwysau allweddol ar Adnoddau Corfforaethol yn cynnwys oedi cyn 
gweithredu mentrau arbedion 2023/24 (h.y. ad-drefnu gofod swyddfa'r 
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Cyngor), Gorwariant yng Ngwasanaethau’r Crwner o £70k, diffyg incwm yn 
y Gwasanaethau Cyfreithiol a chostau Trwyddedu Microsoft blynyddol. 

• Roedd targedau arbedion ac effeithlonrwydd heriol wedi'u pennu ar gyfer 
2023/24 ac roedd hyn yn cynnwys targed o £2.75m ar gyfer ysgolion a 
£4.628m o arbedion corfforaethol.    Roedd cronfeydd wrth gefn y Cyngor 
yn iach o hyd ond roedd nifer fawr ohonynt wedi’u hymrwymo i gyflawni’r 
Rhaglen Gyfalaf.  Defnyddiwyd y rhain ar gyfer ariannu blaenoriaethau'r 
Cyngor, rheoli risg hysbys a chyllidebau wedi'u clustnodi yn ogystal â 
buddsoddi.  Roedd trosglwyddiadau’n cynnwys y meysydd hynny oedd 
angen gweld pwysau’n cyrraedd man gwastad dros y tymor canolig, h.y. 
ynni a digartrefedd.  Fodd bynnag, rhagwelwyd mai £57m fyddai’r 
cronfeydd wrth gefn ar ddiwedd y flwyddyn, i lawr o £110m ar ddechrau’r 
flwyddyn. 

 
Yn dilyn cyflwyno'r adroddiad, cododd y Cynghorydd Dr. Johnson a'r Is-gadeirydd, 
gan weithredu fel y Cadeirydd, nifer o sylwadau ac ymholiadau, a oedd yn 
cynnwys y canlynol: 
 
• Pwysigrwydd parhaus rhagweld gofynion posibl a chostau cynyddol mewn 

gwasanaethau allweddol a ddarperir gan y Cyngor, yn ogystal â heriau neu 
risgiau posibl eraill wrth osod y gyllideb a'r cronfeydd wrth gefn.  

•  Yr angen am ffocws cyfartal ar Addysg yn ogystal â'r Gwasanaethau 
Cymdeithasol, ac ar bryderon bod nifer o ysgolion ym Mro Morgannwg 
mewn diffyg ac felly'n wynebu cyfyngder gan nad oes modd cymeradwyo 
eu cyllidebau oherwydd cyfyngiadau strwythurol a deddfwriaethol. 

•  Dylai adroddiadau yn y dyfodol dadansoddi a 'rhannu' gwybodaeth am 
wybodaeth ac adnoddau'r Gymraeg ac Anghenion Dysgu Ychwanegol 
(ADY)  mewn perthynas ag addysg. 

• Pwysigrwydd monitro'r Rhaglen Gyfalaf a'r Cyfrif Refeniw Tai (CRT) yn 
effeithiol, er mwyn lliniaru llithriadau a gorwariant / tanwariant cymaint â 
phosibl a sicrhau bod adroddiadau ariannol (refeniw a chyfalaf) yn digwydd 
ar yr un pryd.  

• Llithriad adeiladau newydd ac a oedd gorwariant yn cael ei weld mewn 
Awdurdodau Lleol eraill yng Nghymru mewn perthynas â’r Gwasanaethau 
Cymdeithasol, ac ati.   

 
Mewn ymateb i'r ymholiadau hyn, ac ati, nododd Pennaeth Cyllid/y Swyddog 
Adran 151 y canlynol: 
 
• Roedd y materion a godwyd gan y Cynghorydd Dr. Johnson i gyd yn 

feysydd a oedd yn peri pryder i'r tîm Cyllid, yn enwedig o ran gosod cyllideb 
a chan ddisgwyl pwysau cyllidebol o'r fath, roedd adnoddau ychwanegol 
wedi’u rhoi i feysydd hanfodol fel y Gwasanaethau Cymdeithasol, a oedd yn 
heriol oherwydd y materion a'r gofynion cynyddol gymhleth a wynebir gan 
wasanaethau o'r fath yn gysylltiedig yn rhannol ag effeithiau'r Pandemig ar 
blant a phobl ifanc a'r galw ar Wasanaethau Oedolion, yng ngoleuni heriau 
cynyddol yn ymwneud â chyllido. Roedd y tueddiadau hyn hefyd yn cael eu 
profi gan Awdurdodau Lleol eraill Cymru. 

•  Ar hyn o bryd, ni allai cyllidebau ysgolion Bro Morgannwg a oedd mewn 
diffyg gael eu cymeradwyo, a dyna’r rheswm dros ddefnyddio'r term 'mewn 
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limbo'.  Parhaodd y Cyngor i reoli a monitro'r sefyllfa a chynorthwyo cystal 
ag y gallai, ond byddai'n her ac yn gofyn am adnoddau sylweddol er mwyn 
ei datrys.  Roedd yn ymddangos bod hwn yn fater strwythurol ac ni fyddai'r 
Cyngor yn camu i’r adwy i redeg yr ysgolion a'u cyllid yn uniongyrchol yn 
effeithiol yn y pen draw. 

•  O ran y CRT, roedd y Cynghorydd Dr Johnson yn gywir gyda’i grynodeb o'i 
sefyllfa mewn perthynas â'r Rhaglen Gyfalaf ac roedd yr adroddiad 
perthnasol wedi mynd i’r Pwyllgor Craffu Cartrefi a Chymunedau Diogel a'r 
Cabinet.  Parhaodd y CRT i ymdrechu i gyflawni'r Rhaglen Gyfalaf, ond 
roedd heriau o hyd o ran rhagweld a'r gweithredu gwirioneddol h.y. effaith 
andwyol tywydd gwael ar brosiectau adeiladu / adeiladu tai.   

•  O ran llithriadau ar adeiladau newydd byddai hyn yn cael ei ystyried ac o 
ran gorwariant ar gyfer Awdurdodau Lleol eraill ar y Gwasanaethau 
Cymdeithasol, gwelwyd y duedd hon mewn mannau eraill, er y gellir 
gwneud hyn i ffactorau amrywiol, a allai fod yn wahanol i'r rhai a welir ym 
Mro Morgannwg.   
 

Wedi ystyried yr adroddiad, gwnaeth y Pwyllgor Craffu 
 
ARGYMHELLWYD –  
 
(1) NODI'r sefyllfa o ran Cyllideb Refeniw 2023/24 yr Awdurdod. 
 
(2)  NODI Cyllideb Ddiwygiedig 2023/24 a gyflwynwyd yn yr adroddiad hwn. 
 
(3)  BOD y sylwadau canlynol gan y Pwyllgor yn cael eu cyfeirio at y Cabinet i’w 
hystyried: 
 
• Pwysigrwydd parhaus rhagweld galwadau posibl a chostau cynyddol mewn 

gwasanaethau allweddol a ddarperir gan y Cyngor, yn ogystal â heriau neu 
risgiau posibl eraill wrth osod y gyllideb a'r cronfeydd wrth gefn. 

• Yr angen am ffocws cyfartal ar Addysg yn ogystal â Gwasanaethau 
Cymdeithasol, ac ar bryderon bod nifer o ysgolion ym Mro Morgannwg 
mewn diffyg ac felly'n wynebu cyfyngder gan na allant gael eu cyllidebau 
wedi'u cymeradwyo oherwydd cyfyngiadau strwythurol a deddfwriaethol. . 

• Dylai adroddiadau yn y dyfodol ddadansoddi a ‘rhannu’ gwybodaeth am 
Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) a gwybodaeth ac adnoddau’r 
Gymraeg o ran addysg. 

• Pwysigrwydd monitro’r Rhaglen Gyfalaf a’r Cyfrif Refeniw Tai (HRA) yn 
effeithiol, er mwyn lliniaru llithriadau a gor/tanwariant cymaint â phosibl a 
sicrhau ‘cydamseru’ adroddiadau ariannol (refeniw a chyfalaf). 

 
Rhesymau dros yr argymhellion 
 
(1&2) Ystyried cynnwys yr adroddiad a thrafodaethau yn y cyfarfod. 
 
(3) I'r Cabinet ystyried y sylwadau a wnaed gan y Pwyllgor mewn perthynas ag 
adroddiadau refeniw ac ariannol wrth symud ymlaen. 
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654 MONITRO CYFALAF AR GYFER Y CYFNOD 1 EBRILL I 30 MEDI, 2023 
(CYF) –  
 
Cyflwynodd Pennaeth Cyllid/y Swyddog Adran 151 yr adroddiad, a'i ddiben oedd 
rhoi gwybod i’r Pwyllgor am y cynnydd ar Raglen Gyfalaf 2023/24 ar gyfer y 
cyfnod rhwng 1 Ebrill 2023 a 30 Medi 2023 iddo ei ystyried, gan gynnwys y 
canlynol: 
 
•  Nododd yr adroddiad y rhaglen gymeradwy bresennol o £129.298m, ond 

roedd yn bwysig nodi nad oedd hyn yn debygol o gael ei gyflawni a 
gofynnwyd am lithriad o £18.801m.   Byddai cynlluniau'n cael eu monitro'n 
agos dros y misoedd nesaf, a rhagwelwyd y byddai mwy o geisiadau am 
lithriad mewn adroddiadau yn y dyfodol.   Roedd y gwariant hyd at ddiwedd 
mis Medi 2023 wedi bod yn £25.666m. 

•  Oherwydd y sefyllfa ariannol bresennol roedd Rhaglen Gyfalaf y Cyngor 
wedi cael ei hadolygu.  Gofynnodd yr adroddiad am newidiadau a fyddai'n 
rhyddhau cyllid yn ôl i gronfeydd wrth gefn y Cyngor, derbyniadau cyfalaf a 
ffynonellau eraill o gyllid cyfalaf i sicrhau bod cyllid yn fwy cynaliadwy a bod 
modd cyflawni'r Rhaglen Gyfalaf.  Cynigiwyd dileu rhai cynlluniau heb eu 
hymrwymo a throsglwyddo arian i helpu i liniaru pwysau refeniw 
blynyddoedd i ddod. Oherwydd yr adolygiad o’r Rhaglen Gyfalaf gellid rhoi 
£5.545m yn ôl i gronfeydd wrth gefn a ffynonellau eraill o gyllid cyfalaf. 

•  Cafodd yr adolygiad o’r Rhaglen Gyfalaf effaith ar sawl cynllun a'u 
cyllidebau dan gylch gwaith y Pwyllgor, h.y. y dyraniad TGCh, y Gronfa 
Grant Cymunedau Cryfach, Adnewyddu Toiledau Swyddfeydd Dinesig, y 
Cynllun Eich Lle, Adnewyddu Seilwaith y Rhwydwaith yn Cyswllt Un Fro a'r 
cynllun Clefyd Coed Ynn ac Ailblannu yn ogystal â chynllun y Fargen 
Ddinesig.  

 
Yn dilyn cyflwyno'r cyfeiriad a'r adroddiad, cododd y Cynghorydd Dr. Johnson nifer 
o sylwadau ac ymholiadau ynghylch cynlluniau cyfalaf, gan gynnwys Canolfan 
Chwaraeon Colcot, y prosiect Tirwedd Adfer y Ddawan, Ysgol Sant Curig a'i 
chyllidebau datgarboneiddio a goleuo, Cosmeston Lodge ac ailbroffilio'r Fargen 
Ddinesig.  Mewn ymateb, dywedodd Pennaeth Cyllid/y Swyddog Adran 151 fod y 
prosiect Tirwedd Adfer y Ddawan yn stori newyddion da trwy fanteisio i’r eithaf ar 
grant allanol sylweddol er mwyn helpu i'w weithredu.  O ran yr eitemau eraill a 
godwyd, byddai angen i Bennaeth Cyllid edrych i mewn i'r rhain a byddai'n 
rhannu'r wybodaeth gyda'r Cynghorydd a'r Pwyllgor maes o law.  
 
Ar ôl ystyried y cyfeiriad a’r adroddiad atodedig, gwnaeth y Pwyllgor Craffu, 
 
ARGYMHELLWYD – Y DYLID nodi cyfeiriad y Cabinet a'r adroddiad atodol ar 
Fonitro Cyfalaf am y cyfnod 1af Ebrill i 30ain Medi, 2023, yn amodol ar ymdrin â'r 
ymholiadau a godwyd gan y Pwyllgor ar yr eitem hon. 
 
Rheswm dros yr argymhelliad 
 
Gan ystyried cynnwys y cyfeiriad a’r adroddiad ar y cynnydd a wnaed ar y 
Rhaglen Gyfalaf, y defnydd o Awdurdod Dirprwyedig, Pwerau Argyfwng a 
newidiadau i Raglen Gyfalaf 2023/24 a Rhaglen Gyfalaf y dyfodol. 
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655 ADNEWYDDU CYNLLUN ARIANNOL TYMOR CANOLIG 2024/24 I 
2028/29 (CYF) –  
 
Cyflwynodd Pennaeth Cyllid/y Swyddog Adran 151 y cyfeiriad o gyfarfod y Cabinet 
a gynhaliwyd ar 16 Tachwedd 2023, a'i ddiben oedd i'r Aelodau adolygu'r gwaith 
ar yr adnewyddu hwn ac ar liniaru'r pwysau cost. 
 
Amlinellodd Pennaeth Cyllid / y Swyddog Adran 151 i'r Pwyllgor, drwy nifer o 
sleidiau, wybodaeth yn ymwneud â'r cylch cynllunio'r gyllideb, a oedd yn cynnwys 
proses anodd er mwyn gosod y gyllideb, y manylion am y strategaeth ariannol a 
chydrannau allweddol hyn fel canolbwyntio ar gefnogi'r rhai mwyaf agored i niwed, 
sicrhau cyllid cynaliadwy yn ogystal â bod â lefel briodol o gronfeydd wrth gefn a 
sicrhau cyllid hygyrch a thryloyw er mwyn sicrhau'r gwerth gorau.  Nodwyd y 
sefyllfa ariannol a oedd yn heriol dros ben ac roedd angen adolygu ac adnewyddu 
sylweddol yn enwedig yng ngoleuni setliad Llywodraeth Cymru a oedd ar ddod.  
Oherwydd hyn, byddai nifer o heriau fel gosod y Dreth Gyngor a'r costau ar 
wasanaethau disgresiynol o ran ffioedd a thaliadau.   
 
Roedd y bwlch cyffredinol yng nghyllid y Cyngor yn 2024/25 tua £30m gyda 
phwysau sylfaenol o £38.5m.  Roedd hyn yn ddigynsail ac fe'i hysgogwyd gan 
amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys chwyddiant ymhlith materion cynyddol 
gymhleth eraill a wynebai'r Cyngor.  Roedd hyn yn golygu adolygiad anodd o 
bwysau cost gyda Chyfarwyddwyr gyda nifer o faterion i'w hwynebu, fel anallu’r 
Cyngor i ariannu'r holl ddyfarniadau cyflog a'r angen i sicrhau arbedion 
effeithlonrwydd yn ogystal â thrafodaethau parhaus gyda phartneriaid fel 
darparwyr gofal.  Roedd opsiynau yn cael eu hystyried o ran cyfraddau’r Dreth 
Gyngor gan dybio y byddai hyn yn cynyddu tua 5% a gyda rhagolygon y byddai 
mwy o gyllid gan Lywodraeth Cymru yn annhebygol.   
 
Amlinellodd Pennaeth Cyllid / y Swyddog Adran 151 hefyd y camau nesaf yn y 
broses i'r Pwyllgor a oedd yn amrywio o osod cyllideb Llywodraeth y DU hyd at 
setliad Llywodraeth Cymru ac ymgynghori ar gyllidebau cyfalaf a refeniw a chyda 
chyllideb ddrafft / derfynol tua mis Chwefror / Mawrth 2024.   
 
Yn dilyn cyflwyno’r cyfeiriad a’r adroddiad, codwyd nifer o sylwadau ac ymholiadau 
gan y Pwyllgor, ac eraill: 
 
• Gwnaeth y Cynghorydd Dr. Johnson nifer o sylwadau ac ymholiadau, gan 

gynnwys disgwyl ac amseru setliad Llywodraeth Cymru, y sail ar gyfer y 
cynnydd posibl yn y Dreth Gyngor, y cydweithio ag Awdurdodau Lleol eraill 
fel y trefniadau gwasanaeth a rennir gyda Chaerdydd, Sir Fynwy a 
Thorfaen ac a oedd hyn wedi dechrau a'r gwariant ar Anghenion Dysgu 
Ychwanegol ac addysg gynradd Gymraeg.  Mewn ymateb, eglurwyd y 
byddai’r amseru ar gyfer setliad Llywodraeth Cymru tua 19 Rhagfyr ac y 
byddai’n cael ei rannu gydag Awdurdodau Lleol ar 20 Rhagfyr er y gellid ei 
ailosod i ddyddiad cynharach.  O ran cyflogau eglurwyd ei bod yn broses 
anodd i'r Cyngor ragweld chwyddiant a'i effaith ar gyflogau.  Fodd bynnag, 
roedd y Cyngor wedi gwneud gwiriadau gyda chydweithwyr ar draws 
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Awdurdodau Lleol Cymru, ac roeddent i gyd yn gyffredinol yn cytuno ar 
ffigurau sy’n fwy neu lai’n gywir ar gyfer hyn.  Ar yr adeg hon, roedd yn 
amhosibl nodi effaith cyfraddau chwyddiant gostyngol ar yr hyn a allai fod 
yn drafodaethau hirfaith ar gyflogau.  O ran yr ymholiad ynghylch trefniadau 
caffael a gwasanaethau a rennir, eglurwyd bod y Cyngor wedi bwrw ymlaen 
â'r trefniadau gwasanaeth a rennir gydag Ardal, a oedd yn cael ei arwain 
gan Gaerdydd gyda'r Fro a dau bartner Awdurdod Lleol ar gyfer y 
nodweddion cyflawnadwy cynnar y gofynnwyd amdanynt a oedd yn 
cynnwys y gofrestr gynhwysfawr o gontractau a'r blaengynllun a ddisgwylid 
yn y dyfodol agos iawn.  Byddai hyn yn cael mwy o effaith yng nghyllideb 
blynyddoedd 2025/26 y dyfodol.  Hefyd roedd yn werth nodi y byddai'r 
Blaengynllun yn cael ei gyflwyno’n rheolaidd i'r Bwrdd Mewnwelediad ac y 
byddai'n edrych ar adnewyddu contractau yn rheolaidd.  Byddai'r Cyngor yn 
sicrhau bod mwy o eglurder ynghylch hyn.   

• O ran ymholiad y Cynghorydd Loveluck-Edwards ar y pwysau sylweddol ar 
y Cyngor ac felly a oedd y Cyngor yn edrych ar gyllid allanol ychwanegol er 
mwyn diogelu gwasanaethau gymaint â phosibl, eglurwyd bod y Cyngor yn 
gyffredinol yn llwyddiannus iawn wrth gael cyllid a grantiau ychwanegol ar 
gyfer nifer o brosiectau a chynlluniau allweddol.  Fodd bynnag, nid oedd 
cyllid a grantiau o'r fath ar gael mor rhwydd i gefnogi’r gwaith o redeg 
gwasanaethau'r Cyngor o ddydd i ddydd.  Fodd bynnag, byddai'r Cyngor yn 
ceisio sicrhau cymaint o refeniw ychwanegol drwy grantiau a chyllid er 
mwyn cefnogi ei wasanaethau.   

• Gofynnodd yr Is-gadeirydd, gan weithredu fel y Cadeirydd, am y 
cytundebau gwasanaeth ynghylch caffael a sero net ac a oedd unrhyw 
gyllid pellach ar ddatblygu cynaliadwy.  Cyfeiriodd hefyd at y defnydd o 
welyau a brecwast a mathau eraill o lety dros dro ar gyfer tai a digartrefedd 
ac a fyddai'r pwysau hyn wedi gostwng erbyn cyfnod 2027/28.  Eglurwyd 
nad oedd unrhyw gyllid Prosiect Sero sylweddol o ran sero net a chaffael 
yn y gyllideb.  Y prif adnoddau a nodwyd oedd y rhai a oedd yn dod o 
gronfeydd wrth gefn a oedd yn cael eu defnyddio yn y Rhaglen Gyfalaf er 
mwyn cefnogi sero net.  Parhaodd yn uchelgais heriol iawn i ddargyfeirio 
adnoddau yn ystod yr hinsawdd ariannol bresennol, ond parhaodd y 
Cyngor i ystyried ffyrdd o ddatblygu drwy ddulliau Ardal i helpu i hyrwyddo 
cynaliadwyedd ym maes caffael fel rhestr ddosbarthu fewnol i gydweithwyr 
caffael a nodiadau cyfarwyddyd gan Ardal ynghylch y pwynt hwn.  Ynglŷn â 
gwelyau a brecwast a digartrefedd, roedd y strategaeth y cytunwyd arni y 
llynedd ar waith i greu darpariaeth ychwanegol yn y Cyngor fel y gallai 
gartrefu pobl yn fwy effeithlon ac roedd cynnydd wedi'i wneud drwy 
ddatblygu'r CRT a cheisio trefniadau amgen ar gyfer llety.   

• Rhoddodd yr Arweinydd Gweithredol a'r Aelod Cabinet dros Berfformiad ac 
Adnoddau wybod i'r Pwyllgor am lwyddiant y Cyngor o ran mynd ati i fynd 
ar drywydd a derbyn cyllid allanol fel mapio ardaloedd o amddifadedd a'r 
gwaith ar y prosiect Tirwedd Adfer y Ddawan a ariannwyd gan Gronfa 
Dreftadaeth y Loteri.  Roedd hefyd yn bwysig i drigolion ddeall yn llawn y 
cyfyngiadau ar ffrydiau grant a chyllid penodol a pham na ellid eu 
hychwanegu’n syml at anghenion ychwanegol allweddol eraill fel ceudyllau.  
Yn ogystal, nid oedd cyllid allanol yn bodloni anghenion craidd, nid dyna 
oedd ei bwrpas, ac roedd yn bwysig bod swyddogion yn canolbwyntio ar 
feysydd busnes craidd allweddol o ran cyllid, ac ati.   
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Ar ôl ystyried y cyfeiriad a’r adroddiad atodedig, gwnaeth y Pwyllgor, 
 
ARGYMHELLWYD –  
 
(1) Nodi Diwygiad y Cynllun Ariannol Tymor Canolig 2023/24 i 2028/29. 
 
(2) Bod y sylwadau canlynol yn cael eu cyfeirio at y Cabinet i’w hystyried: 
 
• Pwysigrwydd Cyngor Bro Morgannwg i ariannu a darparu adnoddau 

digonol ar gyfer ffynonellau caffael mwy cynaliadwy er mwyn cyflawni ei 
rwymedigaethau dan Brosiect Zero. 

 
Rhesymau dros yr argymhellion 
 
(1) Gan ystyried cynnwys y geirda, yr adroddiad a’r trafodaethau yn y cyfarfod. 
 
(2)  I'r Cabinet ystyried y sylwadau a wnaed gan y Pwyllgor mewn perthynas 
â'r Cynllun Ariannol Adnewyddu Tymor Canolig 2024/25 i 2028/29. 
 
 
656 ADRODDIAD MONITRO CYNLLUN CYFLAWNI 
BLYNYDDOL: PERFFORMIAD CHWARTER 2 2023/24 (CAC) – 
 
Amlinellodd yr adroddiad cryno ar berfformiad, a gyflwynwyd gan Gyfarwyddwr 
Adnoddau Corfforaethol, gynnydd y Cyngor yn Chwarter 2 (Ch2) (1 Ebrill i 30 Medi 
2023) tuag at gyflawni ei ymrwymiadau yn y Cynllun Cyflawni Blynyddol (2023/24) 
fel sy'n cyd-fynd ag Amcanion Lles ei Gynllun Corfforaethol. 
 
Oherwydd yr heriau capasiti presennol o fewn y Tîm Perfformiad Corfforaethol, 
roedd fformat Adroddiad Monitro Cynllun Cyflawni Blynyddol Ch2 wedi’i ddiwygio 
dros dro, er mwyn galluogi'r Cyngor i barhau i roi trosolwg i Aelodau Etholedig o'r 
cynnydd o ran cyflawni ei ymrwymiadau yn y Cynllun Cyflawni Blynyddol fel sy'n 
cyd-fynd â chylch gwaith pob Pwyllgor Craffu. 
 
Rhoddodd y cyflwyniad yn Atodiad A yr adroddiad grynodeb o'r cynnydd yn erbyn 
yr ymrwymiadau yng Nghynllun Cyflawni Blynyddol y Cyngor ar gyfer 2023/24 fel 
sy’n cyd-fynd â chylch gwaith y Pwyllgor Craffu Adnoddau a Pherfformiad 
Corfforol, yn seiliedig ar 4 amcan lles y Cyngor, gan gynnwys meysydd fel 
cymeradwyo cais Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus y Fro i ymuno â rhwydwaith 
byd-eang o gymunedau sy'n Dda i Bobl Hŷn gan Sefydliad Iechyd y Byd hyd at 
gyflawni ymrwymiadau'r Cyngor i gyflawni sero net erbyn 2030 o ystyried yr heriau 
sylweddol gan gynnwys costau sy'n gysylltiedig â datgarboneiddio ein hasedau 
ein hunain a'r gadwyn gyflenwi. 
 
Yn dilyn cyflwyno’r adroddiad, gofynnwyd y cwestiynau canlynol: 
 
• Rhannodd y Cynghorydd Loveluck-Edwards gyda'r Pwyllgor y swm 

sylweddol o waith a wneir gan staff y Cyngor ynghylch cael y statws Da i 
Bobl Hŷn ar gyfer Bro Morgannwg.  Roedd y Cyngor yn ceisio delio â'r 
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heriau'n wynebu poblogaeth a oedd yn heneiddio fwyfwy yn y Fro a 
materion cysylltiedig yn ymwneud ag iechyd meddwl gwael, unigrwydd ac 
unigedd, yn enwedig yr ardaloedd hynny yng nghefn gwlad y Fro.   

• Nododd y Cynghorydd Dr. Johnson fater y ffocws naratif ar yr adroddiad 
presennol a, gobeithio, gyda mwy o gapasiti yn y tîm perthnasol wrth 
symud ymlaen, y byddai hyn yn cael sylw a byddai'r adroddiad yn 
dychwelyd at gynnwys manylion yr eithriadau perfformiad a darparu 
dadansoddiadau ystadegol yn ogystal â'r goleuadau traffig neu'r sgoriau 
COG.  Cyfeiriodd hefyd at yr angen am fwy o fanylion ynghylch Amcan 2 o 
ran cyflawniadau fel y gwaith o weld sut mae’r Gronfa Ffyniant Gyffredin 
wedi bod o fudd i’r bobl ifanc sydd wedi cael mynediad ati ac o ran gwella 
data ar bobl 16-18 oed nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant na 
chyflogaeth (NEET), gyda mwy o bwyslais ar allbwn yn hytrach na'r broses.  
O ran Amcan 4 cyfeiriodd at gofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio lle disgrifiwyd Prosiect Sero fel risg 'drychinebus' 
bosibl a sut y gallai'r Cyngor fesur cyflawniad gan ddefnyddio system 
goleuadau traffig COG ac a fyddai hyn yn cael ei ddatrys yn nata 
perfformiad Chwarter 3.  Cyfeiriodd yr Is-gadeirydd, gan weithredu fel y 
Cadeirydd, at sgôr risg Llywodraethu ac Archwilio ac er iddi gael ei 
disgrifio’n rhywbeth a allai fod yn drychinebus, asesiad yn unig oedd hwn o 
ran risg ac felly roedd yn risg bosibl nid yn risg wirioneddol ond roedd 
angen ei lliniaru, serch hynny.  Eglurodd Cyfarwyddwr Adnoddau 
Corfforaethol fod y dull ar gyfer adroddiad Chwarter 2 yn seiliedig ar naratif 
mwy a llai o ystadegau ond bod meysydd ar gyfer gwella ac eithriadau 
wedi'u tynnu allan a'u hychwanegu at yr elfen naratif hon hefyd.  Fodd 
bynnag, byddai'r Pwyllgor yn cael adroddiad mwy ystadegol ar gyfer 
Chwarter 3 a gofynnid am wybodaeth am bobl NEET ac ati a godwyd gan y 
Cynghorydd Dr. Johnson gan gydweithwyr o Ddysgu a Sgiliau a 
Chyfarwyddiaethau perthnasol eraill a'i throsglwyddo i'r Pwyllgor.  Yn 
ogystal, amlinellwyd y system haen y cyfeiriwyd ati o ran y system NEET i'r 
Pwyllgor hefyd yn dilyn ymholiadau'r Cynghorydd Dr. Johnson.  O ran 
Prosiect Sero, roedd y risgiau o ran gweithredu a chwblhau'r gwaith hwn yn 
cael eu hadolygu ac roedd yn bwysig nodi'n glir y risgiau cynyddol yn 
ymwneud â hyn ar hyn o bryd. 

• O ran ymholiad y Cynghorydd ynghylch cynnydd adeiladau / enwau 
strydoedd a henebion a’u hadolygu, roedd cydweithwyr yn y Gwasanaethau 
Democrataidd yn canfasio Aelodau Etholedig i gymryd rhan yn hyn gyda'r 
gobaith y gellid rhoi mwy o wybodaeth yn Chwarter 3 ynghylch unrhyw 
gynnydd a wnaed.   

• Gofynnodd yr Is-gadeirydd, gan weithredu fel y Cadeirydd, am y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) a phwysigrwydd Cyngor Bro Morgannwg 
yn gweithio gyda'r corff hwn a rhanddeiliaid eraill i weithio tuag at Brosiect 
Sero a'u cytundebau sero net cyfunol a dywedodd y dylid rhoi mwy o 
wybodaeth i'r Pwyllgorau perthnasol am y cynnydd ar y gwaith ar y newid 
yn yr hinsawdd a wneir gan y BGC, oherwydd mabwysiadu'r Siarter Newid 
Hinsawdd.  Eglurwyd y byddai gwybodaeth ychwanegol yn cael ei rhoi i'r 
Pwyllgor ar y pwyntiau a godwyd.   

• Cyfeiriodd y Cynghorydd Dr. Johnson hefyd at geisiadau blaenorol gan y 
Pwyllgor fod y BGC yn cyflwyno meysydd penodol o weithgareddau yr oedd 
yn ymdrin â nhw i Bwyllgorau Craffu fel mynd i'r afael ag amddifadedd yn 
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ogystal â Phrosiect Sero.  Rhoddwyd sicrwydd y byddai hyn yn cael ei 
adnewyddu ar Flaenraglen Waith y Pwyllgor.   

 
Wedi ystyried yr adroddiad, gwnaeth y Pwyllgor Craffu 
 
ARGYMHELLWYD –  
 
(1)  NODI canlyniadau perfformiad Chwarter 2 a'r cynnydd tuag at gyflawni 
ymrwymiadau Cynllun Cyflawni Blynyddol 2023/24 sy'n cyd-fynd ag Amcanion 
Llesiant Cynllun Corfforaethol y Cyngor o fewn cylch gorchwyl y Pwyllgor. 
 
(2)  NODI'r camau adferol sydd i'w cymryd i fynd i'r afael â meysydd o 
danberfformiad ac i fynd i'r afael â'r heriau allweddol a nodwyd o fewn cylch 
gorchwyl y Pwyllgor. 
 
(3)  BOD y sylwadau canlynol yn cael eu cyfeirio at y Cabinet i’w hystyried: 
 
• Bod y Cabinet yn nodi pwysigrwydd Cyngor Bro Morgannwg yn gweithio 

gyda rhanddeiliaid, cyrff cyhoeddus a phreifat eraill a phartneriaid, gan 
gynnwys y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) wrth weithio tuag at 
Brosiect Zero a’u cytundebau sero net cyfunol a bod gwybodaeth am y 
cynnydd o’r gwaith newid hinsawdd a wneir gan y BGC i’w adrodd i’r 
Pwyllgorau perthnasol. 

• Bod y Cabinet yn nodi cais pellach y Pwyllgor i sicrhau bod meysydd 
penodol o weithgarwch BGC yn cael eu cyflwyno i'w craffu gan y 
pwyllgorau craffu perthnasol yn ystod y flwyddyn. 

 
Rhesymau dros yr argymhellion 
 
(1&2) Ystyried cynnwys yr adroddiad a thrafodaethau yn y cyfarfod. 
 
(3) I'w ystyried gan y Cabinet. 
 
  
657 CYNLLUN CYFLAWNI BLYNYDDOL DRAFFT CYNGOR BRO 
MORGANNWG 2024-25 (CYF) – 
 
Cyflwynodd Cyfarwyddwr Adnoddau Corfforaethol y cyfeiriad o gyfarfod y Cabinet 
a gynhaliwyd ar 30 Tachwedd 2023, a'i ddiben oedd amlinellu'r Cynllun Cyflawni 
Blynyddol (CCB) drafft fel rhan o'r broses ymgynghori.  Hwn fyddai'r CCB terfynol 
yng nghylch presennol y Cynllun Corfforaethol.  Nododd yr adroddiad atodedig sut 
y datblygwyd y CCB drafft, yr ymgynghoriad arfaethedig a'r amserlen ar gyfer y 
Cynllun, a amlinellwyd gan y Cyfarwyddwr. 
 
Yn dilyn y cyflwyniad, cafodd nifer o sylwadau a chwestiynau eu codi gan y 
Pwyllgor: 
 
• Dywedodd y Cynghorydd Dr. Johnson ei bod yn bwysig bod CCB 2024-25 

yn canolbwyntio ar allbynnau'r Cyngor gan gynnwys ei lwyddiannau a'i 
feysydd gwella, yn ogystal â'r prosesau perthnasol cysylltiedig.  
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• Dywedodd yr Is-gadeirydd, gan weithredu fel y Cadeirydd, ei bod yn bwysig 
ystyried canlyniadau’r arolwg Gadewch i Ni Siarad am Fyw yn y Fro ac 
ymgorffori ei ganfyddiadau yn y CCB.  Byddai hyn yn sicrhau y byddai barn 
y cyhoedd am berfformiad a gwasanaethau Cyngor Bro Morgannwg yn cael 
ei hystyried yn briodol ac yn helpu i feithrin ymgysylltiad y cyhoedd â 
llywodraeth leol, a’u hymddiriedaeth ynddi.   

• Pwysleisiodd y Cynghorydd Dr. Johnson bwysigrwydd sicrhau bod y broses 
ymgynghori a hunanasesu sydd ar waith ar gyfer y CCB yn ddigon cadarn 
ac effeithiol.  

• Awgrymodd yr Is-gadeirydd, gan weithredu fel y Cadeirydd, fwy o ffocws ar 
dargedau 'clyfar' yn y CCB a mesur eu llwyddiannau neu eu hangen i wella.   

• Dywedodd y Cynghorydd Loveluck-Edwards ei bod yn dal yn bwysig 
amlinellu'n glir y llwyddiannau a gyflawnwyd gan y Cyngor, na ellid eu 
fframio'n hawdd bob amser yng nghyd-destun dadansoddi ac allbwn 
ystadegol yn unig.  

• Dywedodd yr Is-gadeirydd, gan weithredu fel y Cadeirydd, y dylid ystyried 
cynnwys ymgysylltu â'r cyhoedd fel her hanfodol o fewn y CCB. 

 
Ymatebodd Cyfarwyddwr Adnoddau Corfforaethol i'r sylwadau a'r ymholiadau 
uchod fel a ganlyn: 
 
• O ran perfformiad ac allbwn, byddai hyn yn cael ei ystyried o ran y CCB 

nesaf er mwyn cadarnhau ac adnewyddu beth oedd rhesymeg y Cynllun 
mewn perthynas â blaenoriaethau'r Cyngor ac yn dilyn ymgynghoriadau â 
rhanddeiliaid perthnasol.  Yn ogystal, gellid gweld llwyddiannau ac 
allbynnau hefyd yn y cynlluniau gwasanaeth dilynol a gynhyrchwyd yn 
gysylltiedig â'r CCB.   

• Byddai gweithredu ar y sylwadau ynghylch canlyniadau’r arolwg Gadewch i 
Ni Siarad am Fyw yn y Fro gydag adlewyrchiad o'i ganlyniadau yn llywio’r 
CCB.   

• Roedd yn bwysig bod y Pwyllgor yn ymwybodol, fel rhan o'r sgwrs ynghylch 
drafftio'r CCB, o ehangder perfformiad a gwasanaethau Cyngor Bro 
Morgannwg a'r angen i gydbwyso blaenoriaethau â'r gallu i ddarparu 
adnoddau yn eu herbyn.   

• Byddai sylwadau'r Cynghorydd Dr. Johnson ynghylch gwydnwch sefydliadol 
hefyd yn cael eu nodi. 

 
Ar ôl ystyried y cyfeiriad a’r adroddiad atodedig, gwnaeth y Pwyllgor Craffu 
 
ARGYMHELLWYD – AR ÔL i’r Pwyllgor ystyried Cynllun Cyflawni Blynyddol Drafft 
Cyngor Bro Morgannwg 2024-25 gan y Pwyllgor, y dylid rhannu’r sylwadau 
canlynol â’r Cyfarwyddwr Adnoddau Corfforaethol er mwyn llywio diwygiadau i’r 
Cynllun Cyflawni Blynyddol, cyn i’r Cabinet ystyried drafft terfynol yn maes o law: 
 
• Roedd yn bwysig bod Cynllun Cyflawni Blynyddol 2024-25 yn canolbwyntio 

ar allbynnau’r Cyngor gan gynnwys ei lwyddiannau a’i feysydd i’w gwella, 
yn ogystal â’r prosesau perthnasol dan sylw. 

• Fel rhan o hyn, roedd yn bwysig ystyried canlyniadau arolwg Dewch i 
Siarad am Fywyd yn y Fro a chynnwys ei ganfyddiadau yn y Cynllun 
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Cyflawni Blynyddol. Byddai hyn yn sicrhau bod barn y cyhoedd am 
berfformiad a gwasanaethau Cyngor Bro Morgannwg yn cael eu hystyried 
yn briodol ac yn helpu i feithrin ymgysylltiad y cyhoedd ac ymddiriedaeth 
mewn llywodraeth leol. 

• Roedd yn bwysig sicrhau bod y broses ymgynghori a hunanasesu sydd 
mewn lle ar gyfer y Cynllun Cyflawni Blynyddol yn ddigon cadarn ac 
effeithiol. 

• Mwy o ffocws ar dargedau ‘clyfar’ yn y Cynllun Cyflawni Blynyddol a mesur 
eu llwyddiannau dilynol neu’r angen am welliant, fel un mecanwaith i 
gynorthwyo i ddatblygu Cynlluniau Cyflawni Blynyddol yn y dyfodol. 

• Roedd hefyd yn dal yn bwysig amlinellu'n glir y llwyddiannau a gyflawnwyd 
gan y Cyngor, na ellid bob amser eu fframio'n hawdd o fewn cyd-destun 
dadansoddi ac allbwn ystadegol yn unig. 

• Ystyried cynnwys ymgysylltu â'r cyhoedd fel her hollbwysig yn y Cynllun 
Cyflawni Blynyddol. 

 
Rheswm dros yr argymhelliad 
 
Sicrhau bod y sylwadau a’r adborth a wneir gan y Pwyllgor ar y Cynllun Cyflawni 
Blynyddol yn cael eu hystyried fel rhan o’r rhaglen ymgynghori. 
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